

TỜ TRÌNH

Đăng ký mở mã ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Ngành: Y học dự phòng

Mã số: 8720110

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐT ngày 20/4/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Nhà trường đã xây dựng đề án mở ngành Y học dự phòng trình độ Thạc sĩ mã số 8720110, với các nội dung cụ thể sau:

1. Lý do đề nghị cho phép mở mã ngành đào tạo

Trong những năm gần đây, các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi xảy ra khắp nơi và diễn biến phức tạp gây nên sự lo lắng và quan tâm lớn của cộng đồng. Ví dụ như từ năm 2020, đại dịch COVID-19 đã và đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, gây tổn thất lớn về người và tiêu hao nhiều nguồn lực của xã hội. Một số dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát tốt nhưng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn bùng phát trở lại liên quan đến các vấn đề thời sự như thảm họa, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu... Đây là mối lo ngại thường trực bên cạnh sự phát triển của các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, ung thư...

Bên cạnh đó, Việt Nam đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhiều thách thức lớn đang đặt ra cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân cũng như xây dựng và phát triển ngành, do đó vai trò của Y học dự phòng (YHDP) trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nhân lực ngành YHDP còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao, số cán bộ được đào tạo chuyên YHDP còn ít; tuyển trung ương mới đáp ứng được 77% nhu cầu, tuyển tỉnh đáp ứng được 54% nhu cầu, tuyển huyện đáp ứng 41,6% nhu cầu. Sự mất cân đối về cơ cấu và phân bố không đều nguồn nhân lực y tế thể hiện rất rõ trong lĩnh vực YHDP. Tỷ lệ nhân lực YHDP

trong tổng số nhân lực ngành Y rất thấp, đặc biệt ở các khu vực phát triển, nơi có nhiều bệnh viện lớn, số cán bộ điều trị nhiều gấp 6 lần cán bộ hệ YHDP. Đây là điều bất hợp lý với phương châm “xây dựng nền y tế hiện đại theo định hướng y học dự phòng” của nước ta (*Bộ Y tế - Niên giám Y tế năm 2017 – 2018*). Hơn nữa, theo Đề án quy hoạch phát triển nhân lực YHDP giai đoạn 2011 – 2020, chỉ tiêu đào tạo hệ YHDP hằng năm thấp hơn nhiều so với hệ điều trị, chiếm khoảng 10 – 15% tổng số chỉ tiêu đào tạo ngành Y (*Bộ Y tế - Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2011 – 2020*). Đối với loại hình đào tạo cử tuyển hoặc đào tạo theo hợp đồng có địa chỉ, các địa phương thường đăng ký đào tạo hệ điều trị, rất ít đăng ký đào tạo hệ YHDP. Hầu hết bác sỹ của hệ YHDP đều từ hệ điều trị chuyển sang, thiếu những người được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành về YHDP.

Trước thực trạng trên, Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế đang rất nỗ lực đề ra những giải pháp nhằm nâng cao nguồn nhân lực YHDP, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực có trình độ cho Y tế dự phòng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng hệ thống y tế trong tương lai. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới nêu rõ quan điểm: xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng...

2. Giới thiệu về cơ sở đào tạo

Trường Đại học Y Hải Phòng được thành lập từ năm 1979, trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội tại Hải Phòng. Ngày 25/01/1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng. Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2153/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Y Hải Phòng thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường đã phát triển trở thành Trường đào tạo đa ngành khối ngành Sức khỏe đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Đến năm 2021, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có hơn 815 cán bộ, giảng viên, trong đó 420 cán bộ cơ hữu gồm 02 Giáo sư; 24 Phó giáo sư, 59 Tiến sĩ, 245 thạc sĩ, 90 Bác sĩ. Hiện Trường cũng đã quy tụ được hàng chục GS, PGS, TS tham gia giảng dạy kiêm chức đang giữ các cương vị công tác như Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/Phó Khoa phòng tại các bệnh viện thực hành trong thành phố hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu. Hiện tại trường có 11 Phòng, Ban chức năng, 9 khoa, 34 Bộ môn trực thuộc trường, 8 đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu, 4 Trung tâm, 1 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng với 28 khoa, phòng chức năng phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ từ năm 2011 theo Quyết định số 4386/QĐ-GDĐT ngày 23/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường hiện đang đào tạo 4 ngành và chuyên ngành gồm Y tế công cộng, Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa. Số Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp là 16 và hiện có 31 Nghiên cứu sinh đang theo các chương trình đào tạo.

Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ Đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2004 theo Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Trường được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ 7 chuyên ngành gồm Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Y tế công cộng, Y học biển, Dược lý và Dược lâm sàng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học. Số học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ 346 học viên và số học viên đang theo học là 112 học viên.

Trường nhận nhiệm vụ đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I từ năm 1995 và tới nay có 17 mã ngành đào tạo Chuyên khoa I; Đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II từ năm 2007 gồm 13 mã ngành, đào tạo Bác sĩ Nội trú từ năm 2008 gồm 4 mã ngành. Từ năm 2016 đến nay, trường đã đào tạo và cấp bằng cho 723 Bác sĩ chuyên khoa I, 215 Bác sĩ chuyên khoa II và 91 Bác sĩ Nội trú. Hoạt động đào tạo Sau Đại học thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra đối với từng chuyên ngành do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội, đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong từng giai đoạn.

Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Đại học 7 mã ngành gồm Y khoa, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học và Dược học. Ngành Y học dự phòng trình độ đại học của Nhà trường

được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo theo Quyết định số: 185/QĐ – BGD&ĐT ngày 13/04/2007. Cho đến nay đã tuyển sinh khóa thứ 16 với quy mô khoảng 50 sinh viên mỗi khóa và đã có 11 khóa tốt nghiệp.

Năm 2003, Nhà trường bắt đầu đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I Y tế công cộng, năm 2008 đào tạo Bác sĩ chuyên khoa II Quản lý y tế theo Quyết định số 07/QĐ-BYT ngày 2/2/2008, năm 2004 đào tạo thạc sĩ Y tế công cộng theo Quyết định số 4034/QĐ/BGD&ĐT-ĐT&SDH ngày 20/7/2004, và năm 2011 đào tạo tiến sĩ Y tế công cộng theo Quyết định số 4386/2011/QĐ-BGDĐT ngày 23/9/2011.

Khoa Y tế công cộng được hình thành dựa trên cơ sở sát nhập hai bộ môn chính là Bộ môn Y tế công cộng và Bộ môn Y xã hội học theo Quyết định 3725/QĐ-BYT ngày 5/10/2009 của Bộ Y tế. Khoa Y tế công cộng có nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Răng hàm mặt, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học; chứng chỉ Y tế công cộng cơ bản về kiến thức, kỹ năng và thực hành thuộc lĩnh vực Y tế công cộng. Đào tạo sau đại học với 4 mã ngành: Chuyên khoa I Y tế công cộng, Chuyên khoa II Quản lý Y tế, Thạc sĩ Y tế công cộng và Tiến sĩ Y tế công cộng.

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo

3.1. Tên ngành đào tạo:

- Tên tiếng Việt: **Y học dự phòng**
- Tên tiếng Anh: **Preventive Medicine**
- Mã số: **8720110**

3.2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ – Định hướng ứng dụng

3.3. Tóm tắt về chương trình đào tạo:

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa Thạc sĩ Y học dự phòng – định hướng ứng dụng là 60 tín chỉ, đào tạo tập trung 2 năm, gồm:

- Kiến thức chung: 05 tín chỉ (8,3%)
- Kiến thức cơ sở: 09 tín chỉ (15%)
- Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc và tự chọn): 37 tín chỉ (61,7%)

- Luận văn tốt nghiệp: 09 tín chỉ (15%).

3.4. Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tư liệu

Hiện tại, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa Y tế công cộng có 28 cán bộ cơ hữu, gồm 26 giảng viên, trong đó có: 1 GS.TS, 3 PGS.TS; 9 TS; 1 Bác sĩ CKII, 11 Ths (01 ThS đang học NCS ở nước ngoài, 01 ThS đi học NCS trong nước), 01 Giảng viên tập sự, 01 cử nhân kỹ thuật Y học và 01 kỹ thuật viên.

Khoa có đầy đủ các giảng đường, phòng họp, hội thảo, phòng thí nghiệm và thư viện phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. Về cơ sở thực hành, Khoa kết nối với cơ sở thực hành tại CDC thành phố, các tuyến y tế dự phòng thành phố, quận/huyện và xã/phường, định hướng đào tạo đáp ứng theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, khoa có các cơ sở thực tập tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Nhà Trường đã ký Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành với bệnh viện trên và CDC thành phố. Hơn nữa, nhà thực hành tiền lâm sàng được xây dựng trong khuôn viên của Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2021.

3.5. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành đào tạo

Căn cứ nhu cầu đào tạo qua khảo sát các đơn vị sử dụng lao động cho thấy, 50% số đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc sẽ gửi 1-2 nhân viên có trình độ/hoặc đi học thạc sĩ Y học dự phòng hoặc CKI Y học dự phòng trong 1-5 năm tới, có một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng/cử đi học trên 5 nhân viên trình độ Thạc sĩ YHDP và CKI YHDP. Do vậy, dựa trên điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực đào tạo của Khoa Y tế công cộng, dự kiến quy mô tuyển sinh từ 10-15 học viên/ khóa để đảm bảo chuẩn đầu ra chất lượng đào tạo.

3.6. Kế hoạch xây dựng chương trình và chuẩn bị đào tạo

- Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo: 07/2023
- Thông báo tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Y dược Hải Phòng: 08/2023
- Tổ chức tuyển sinh: 10/2023

- Khai giảng: 12/2023

Với các nội dung trên, tháng 9/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường đã họp và nhất trí, Nhà trường đã thực hiện đúng các quy trình xây dựng chương trình đào tạo, và đề án mở ngành. Nay, Nhà trường kính trình tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế hồ sơ đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Y học dự phòng.

Ngày 5/7/2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 4185/BYT-K2ĐT gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo ý kiến về hồ sơ mở ngành Y học dự phòng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, trong đó cũng đã thể hiện rõ nhu cầu sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực ngành Y học dự phòng trình độ thạc sĩ là rất cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch hiện nay trước tình hình dịch diễn biến phức tạp. Cập nhật thông tin của Bộ Y tế, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã cập nhật hồ sơ và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Y học dự phòng trong năm 2023 theo kế hoạch sửa đổi.

Toàn bộ nội dung đề án đăng ký xin mở mã ngành đào tạo Y học dự phòng trình độ thạc sĩ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường đại học Y Dược Hải Phòng (www.hpmu.edu.vn).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLĐTSDH, Khoa YTCC.

HIỆU TRƯỞNG



HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Nguyễn Văn Khải